

ระดับปริญญาโท หลักสูตรการจัดการอุตสาหกรรม

สาขา	หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.	สำหรับนักศึกษาปีการศึกษา	แผน	เงื่อนไข
การจัดการอุตสาหกรรม	2552	2552-2554	ก 2	ต้องเสนอผลงานวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์หรือบางส่วนของผลงานต่อที่ประชุมทางวิชาการที่มีรายงานการประชุม(proceedings)ไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง <b>หรือ</b> ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการซึ่งคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะให้ความเห็นชอบไม่น้อยกว่า 1 เรื่อง
			ข	มีการนำเสนอผลงานวิจัยเพื่อสารนิพนธ์ต่อที่ประชุมวิชาการ <b>หรือ</b> ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการ โดยเฉลี่ย 0.5 เรื่อง ต่อ นักศึกษา 1 คน
	2555	2555-2559	ก 2	เสนอผลงานวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ต่อที่ประชุมทางวิชาการที่มีรายงานการประชุม (proceedings)ไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง <b>และ</b> ยื่นเสนอบทความต้นฉบับ (Manuscript) ต่อวารสารทางวิชาการ ที่มีคณะกรรมการภายนอกกลั่นกรอง (Peer Review) ก่อนการตีพิมพ์และอยู่ในฐานข้อมูลที่ได้รับการยอมรับระดับนานาชาติ เช่น Web of Science, SCOPUS, หรือ Ei Compendex หรือ ฐานข้อมูลดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ซึ่งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรให้ความเห็นชอบไม่น้อยกว่า 1 เรื่อง
			ข	เสนอผลงานวิจัยเพื่อสารนิพนธ์ต่อที่ประชุมการนำเสนอผลงานสารนิพนธ์ หรือเทียบเท่าไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง <b>หรือ</b> มีหนังสือรับรองการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์

สาขา	หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.	สำหรับนักศึกษาปีการศึกษา	แผน	เงื่อนไข
	2560	2560-ปัจจุบัน	ก 1	ผลงานจากวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ ต้องได้รับการตีพิมพ์หรือยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
			ก 2	ผลงานจากวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ ต้องได้รับการเผยแพร่ตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง <ul style="list-style-type: none"> <li>- ได้รับการตีพิมพ์หรือยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ <b>หรือ</b></li> <li>- นำเสนอต่อที่ประชุมวิชาการโดยบทความที่นำเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (proceeding) ดังกล่าว และได้ยื่นต้นฉบับ (manuscript) เพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ ที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ</li> </ul>
			ข	ผลงานจากสารนิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของสารนิพนธ์ ต้องได้รับการเผยแพร่ หรือนำไปใช้ประโยชน์ตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้ <ul style="list-style-type: none"> <li>- ได้ยื่นบทความต้นฉบับ(manuscript) เพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ ที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ</li> <li>- มีหนังสือรับรองการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์</li> <li>- มีเอกสารยื่นขอสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร</li> <li>- กรณีอื่นๆ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร</li> </ul>